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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis

Bílgreinasambandið hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um ýmsar forsendur 
fjárlagafrumvarps 2017.

Bílgreinasambandið fagnar því að áframhald verði á niðurfellingu virðisaukaskatts (vsk). á 
umhverfisvæna bíla. Hinsvegar bendir sambandið á að afar slæmt sé fyrir aðila er flytja inn og selja 
slíka bíla sem og kaupendur þeirra að búa við að ákvörðun um slíkt sé ekki ljós með lengri fyrirvara en 
raun sé. Pantanir á bílum frá framleiðendum eru í mörgum tilfellum gerðar 6 mánuðum áður en bílar 
koma til landsins en ákvörðun stjórnvalda um niðurfellingu á VSK. hefur úrslitaáhrif á hvort 
viðkomandi bílar séu samkeppnishæfir í verði eða ekki eins og staðan er í dag.

Aðrar athugasemdir við frumvarp þetta er snerta bílgreinina hefur Bílgreinasambandið ekki.

Virðingarfyllst.
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Özur Lárusson framkvæmdastjóri 
Húsi atvinnulífsins 
Borgartúni 35 
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